

เตรียมพบกับ Application LEGOG แหล่งช้อปปิ้ง ออนไลน์ แห่งใหม่ของประเทศไทย



เอาใจคนชอบซื้อของดีราคาถูก สร้างความแปลกใหม่ด้วยการ รวมกลุ่มกับเพื่อน แล้วมาช้อปปิ้ง LEGOG บริษัทต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการดำเนินการออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเว็บไซต์ โปรโมทเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ ขอร่วมลงนามเปิดตัวธุรกิจ E-commerce ใหม่ เนื่องด้วยทุกวันนี้พวกเราสังเกตเห็นว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตและ Social media มากกว่า 80% ของประชากรทั้งหมด และเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือมากถึง 70% แถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้เองทำให้ คุณ Andy Liu เห็นถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ E-commerce ในประเทศไทย

ลีโกจี กำลังพัฒนา application บนมือถือ เพื่อให้ legoG เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุด มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครัน และแปลกใหม่ ยกตัวอย่างฟังก์ชัน การรวมกลุ่มช้อปปิ้ง เป็นการรวมกลุ่มกับเพื่อนหรือคนที่สนใจในสินค้านั้นๆ จากนั้นเราสามารถกดแชร์หรือบอกต่อเพื่อให้คนที่สนใจสินค้าตัวเดียวกันมาร่วมซื้อกับเรา ถ้าเรารวมกลุ่มสำเร็จตามที่ ร้านค้ากำหนดก็จะทำให้ เราได้สินค้าในราคากลุ่มที่จะเป็นราคาที่ถูกกว่าการซื้อตามปกติ ในชีวิตจริงเรามักจะไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วเราบังเอิญอยากได้สินค้าตัวเดียวกันแต่ เราจะได้สินค้าในราคาปกติ อาจจะมีลดบ้างเล็กน้อย แต่ที่ลีโกจี เราจะได้สินค้าราคาที่ถูกสุดๆ แถมมีโอกาสดำเนินการได้สินค้าไปใช้แบบฟรีๆด้วย

ตอนนี้ทางลีโกจีกำลังมองหาพาร์ทเนอร์หรือพ่อค้าแม่ค้ามาลงสินค้ากับเรา การที่ทางลีโกจี มีประสบการณ์ในการดำเนินการธุรกิจออนไลน์ วางแผนการตลาด การโปรโมท ทำให้ร้านค้าที่มาลงสินค้ากับเรามีโอกาสที่จะเติบโตแบบยั่งยืน เพราะเราจะทำการดูแลและโปรโมทร้านค้าของท่านให้เป็นที่รู้จักเข้าถึงง่ายแบบฟรีๆ และสำหรับ 50 ร้านแรกจะได้อยู่ที่หน้าแรกของเรา ซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นร้านค้าของคุณมากขึ้น

ทางบริษัทเรามีจุดประสงค์ที่จะให้บริการที่ดีที่สุด โดยใช้เทคโนโลยีที่ดีและทีมงานที่มีคุณภาพ เพื่อให้ทุกช่วงเวลาคือความสุขของนักช้อปปิ้ง แหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายประเภททั้งสินค้าไทยและสินค้าต่างประเทศไว้ในที่เดียว เพลิดเพลินสนุกสนานกับการช้อปปิ้งออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่สามารถชักชวนเพื่อนๆรวมกลุ่มกันช้อปปิ้ง เพื่อให้ได้สินค้าในราคาสุดพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา : <https://goo.gl/v6sbKQ>

กดไลค์เฟซบุ๊ก ติดตามเราได้ที่นี่ : <https://goo.gl/WvbbqHX>

ติดตามข่าวสารและโปรโมชันของลีโกบน Line ได้ที่นี่ : @LegoGlobal